

P. Depa

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๕ ๕๘



จังหวัดระยอง ศูนย์โควิดฯ มท.

จังหวัดระยอง

วันที่ ๒ มี.ย. ๒๕๖๓
กระทรวงมหาดไทย

ถนนรัชฎาสถ์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปข้อสั่งการในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๖ ๒๗ และ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในมาตรการสกัดกั้น และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อสั่งการจากการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท.
โทร ๐ ๒๒๒๕ ๔๙๕๗

สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/รองนายกฯ (นายวิษณุ เครืองาม)
ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ณ คีทสันติโมคศรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้องกับมหาดไทย/จังหวัด

วันที่ประชุม	มาตรการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓	<p>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๑. ให้มีการบูรณาการจัดระบบการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและภาคประชาชน ที่ต่างมีเจตนาและความตั้งใจที่จะสนับสนุนการดำเนินการของรัฐ โดยขอให้ศูนย์ปฏิบัติการแต่ละด้านเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค</p> <p>๒. ขอให้ติดตามผลกระทบจากการประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประชาชนทุกกลุ่มและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา บรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือเยียวยา</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด</p>
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓	<p>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๑. ให้ ดศ. ร่วมกับ มท. ประสานให้ผู้บริการเครือข่ายเปิดศูนย์บริการและร้านค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์ตามความเหมาะสมเพื่อบริการประชาชน</p> <p>๒. ให้ทุกกระทรวงเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอม สำหรับหน่วยงานที่ถูกบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงควรเร่งดำเนินการตรวจสอบยืนยันและประสาน ดศ. เพื่อแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป</p> <p>๓. ให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากมีการเพิ่มมาตรการหรือยกระดับการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๔. หลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มีการโอนอำนาจตามกฎหมายต่าง ๆ กว่า ๔๐ ฉบับ มาเป็นของ นรม. อย่างไรก็ตาม หาก นรม. ยังไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว ให้ เจ้ากระทรวงที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ยังคงใช้อำนาจ</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

-2-

	<p>ได้ตามปกติ และนำกราบเรียน นรม. เพื่อกฎหมายด้วย เพื่อความเป็นเอกภาพ</p> <p><u>มาตรการสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าพื้นที่</u></p> <p>ให้ สธ. ประสาน มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการห้ามเดินทางเข้า - ออก จ.ภูเก็ต เป็นเวลา ๓๔ วัน และให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่</p>	จ.ภูเก็ต
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓	<p><u>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</u></p> <p>๑. ให้ สธ. แจกจ่ายแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามมาตรการของ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และมาตรการควบคุมโรคให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น</p> <p>๒. ให้ มท. และจังหวัด ประเมินตัวเลขและสถิติการดำเนินการตามมาตรการ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบริเวณชายแดน พื้นที่ขึ้นในและกรุงเทพฯ</p> <p><u>มาตรการสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าพื้นที่</u></p> <p>๑. ขอให้มีการกักตัวผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินในลักษณะที่เป็นหมู่คณะที่จะเดินทางไปในพื้นที่ จ.สตูล จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ให้มีการคัดกรอง ณ จุดกักกันและแยกกักตามที่รัฐกำหนด (State Quarantine) เป็นเวลา ๓๔ วัน และเมื่อออกจากจุดกักกันและแยกกักแล้วให้ติดตามกลุ่มบุคคลดังกล่าวในพื้นที่ด้วย</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดขยายการกำหนดระยะเวลาบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ</p>	<p>สธ.</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด</p> <p>จ.สตูล จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.มท.)